

ความเคลื่อนไหวองค์กร 29

1 พฤศจิกายน 2549

บอกเล่าจากเอริก – แล้วมันก็มีมาถึง...

เดือนตุลาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับขั้นตอนการพัฒนาชุมชนของเอ็นเอทีอาร์ ศูนย์บริการทางการศึกษาและฝึกอบรมเป็นจุดรวมแห่งกิจกรรมในเดือนนี้ เนื่องมาจากเราได้เข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาชุมชน โดยมีการจัดประชุมด้านการท่องเที่ยวซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากเป็นจุดสำคัญ ขณะนี้อาสาสมัครจำนวน 22 คนซึ่งเป็นหัวใจและร่างกายของเอ็นเอทีอาร์ในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา ได้มาถึงก้าวต่อไปในการเดินทางของพวกเขา โดยการนำความรู้และทักษะกลับไปปรับใช้ชุมชนของตน จากเดือนเมษายนที่พวกเขาได้รับคัดเลือกเข้ามาอย่างซื่อซื่อและไม่แน่ใจในตัวเอง ได้เปลี่ยนเป็นผู้นำชุมชนที่มีความมั่นใจในตัวเอง



ความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ

หนังสืออันดามัน...วิถีแห่งชีวิต

ในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญอันหนึ่งสำหรับโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพัฒนาชุมชน พวกเขาได้รังสรรค์หนังสือ “อันดามัน...วิถีแห่งชีวิต” เพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและความเป็นมาของท้องถิ่นจากมุมมองของคนในท้องถิ่น หลังจากหลายเดือนของการรวบรวมภาพและบอกเล่าถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวพวกเขา ค้นฉบับก็เกือบเสร็จสมบูรณ์ เรากำลังเรียบเรียงสิ่งต่างๆ ให้เข้ารูปเข้ารอย โครงการนี้โดยความช่วยเหลือจากโรตารีคลับ หาดป่าตองได้ดำเนินการมากกว่าปี กำลังจะกลายมาเป็นหนังสือจำนวนกว่า 100 หน้าที่มีเรื่องราวของชีวิตชาวใต้และสิ่งที่ทำให้พวกเขามีความโดดเด่นออกมา ฉบับแรกจะทำการจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย เราก็หวังว่าจะมีการจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษต่อมา

การท่องเที่ยวโดยชุมชน



มันเป็นเดือนแห่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยแท้ หลังจากการทำงานอย่างหนักเป็นเวลาหลายเดือน เราก็ได้เป็นเจ้าของภาพและจัดการสัมมนา “การท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งอันดามันเหนือ” ในวันที่ 27 ตุลาคม 2549 ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมอำเภอคุระบุรีและมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 160 คน ซึ่งมีทั้งภาครัฐ, ผู้นำชุมชน, สมาชิกการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากชุมชนต่างๆ, ผู้ประกอบการธุรกิจท้องถิ่น, กลุ่มหัตถกรรมในพื้นที่ และนักข่าวจากหลายที่ นายอำเภอเป็นผู้กล่าวเปิดงาน โดยมีตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์และผจญภัย

ต่อจากช่วงเช้าวันนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มพูดคุย โดยมีเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการวางแผนด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้พูดถึงความต้องการและความคิดของพวกเขาทางการท่องเที่ยวและแผนในอนาคต รวมทั้งได้พูดถึงความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายในท้องถิ่น ระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม



การจัดนิทรรศการจากอาสาสมัครพัฒนาชุมชน การแสดงสินค้าจากกลุ่มหัตถกรรม การพูดคุยจาตัวแทนทั้งสอง และการแบ่งกลุ่มพูดคุย รวมทั้งสื่อจากที่ต่างๆ ได้ช่วยทำให้เหตุการณ์นี้เป็นที่น่าสนใจ และเป็นอีกก้าวหนึ่งของเราสำหรับการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมภายหลังเหตุการณ์สึนามิ



หลังจากงานสัมมนาทีมงานทีวีช่อง 11 จากกรุงเทพฯ ได้มีการถ่ายทำบ้านพักโฮมสเตย์ที่บ้านทะเลนอกและทุ่งนางคำ ในขณะที่ช่อง 5 และ 9 จากภูเก็ตได้ถ่ายทำกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ก่อนที่จะไปพักที่ทุ่งนางคำ โดยได้ถ่ายทำนักท่องเที่ยวร่วมในทำกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน เช่น การทำสบู่ การทำยาง เยี่ยมชมกระชัง และร่วมทำอาหารพื้นเมือง สื่อได้ทำการสัมภาษณ์อาสาสมัครพัฒนาชุมชนและผู้ใหญ่บ้านถึงความคิดเห็นของพวกเขาในเรื่องการท่องเที่ยวในชุมชนของพวกเขา ด้วยสภาพอากาศและการนำเที่ยวที่ดีทำให้ทุกทริปประสบความสำเร็จ ช่อง 11 ได้

ออกอากาศเรื่องราวที่ถ่ายทำไปเป็นเวลา 4 วันติดต่อกัน

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพของอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

เราต้องเดินเชิงผ่านทางเข้าห้องทำงานในอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม เนื่องจากอาสาสมัครได้ใช้เป็นพื้นที่ทำงานสำหรับการจัดนิทรรศการของหมู่บ้านพวกเขา นอกเหนือจากการจัดบอร์ดแล้ว พวกเขาได้มีบทบาทเป็นผู้จัดการสัมมนาทางการท่องเที่ยวในเดือนตุลาคมนี้เพื่อปิดท้ายการฝึกอบรมของพวกเขา อาสาสมัครได้นำเสนอสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ในหกเดือนที่ผ่านมาในการสัมมนาครั้งนี้ พร้อมทั้งบอกเล่าถึงความต้องการที่พวกเขาจะเข้าไปช่วยเหลือหมู่บ้านของพวกเขา โดยใช้สิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้มา



ด้วยการจัดสัมมนา อาสาสมัครจะเหลือเพียงการสอบครั้งสุดท้ายในวิชาต่างๆ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการสอบรวมวิชา มุสตาฟาผู้ประสานงานการเรียนการสอนของอาสาสมัครเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบทดสอบรวม ซึ่งได้มีขึ้นในอาทิตย์แรกของเดือนกันยายน นอกเหนือจากนี้มุสตาฟายังเป็นผู้รวบรวมเอกสารในการเรียนของเหล่าอาสาสมัคร ซึ่งมีทั้งการท่องเที่ยว โดยชุมชน การพัฒนาชุมชน และมุสตาฟายังได้รวบรวมเรื่องระบบนิเวศชายฝั่ง แนวปะการัง และป่าชายเลน อาสาสมัครทุกคนจะได้รับคนละชุดในวันที่พวกเขาสำเร็จการศึกษา

หัตถกรรม



กล่องใส่สบู่บ้านทะเลนอก

ทีมงานหัตถกรรมของเราอยากจะขอขอบคุณเพื่อนๆ และผู้สนับสนุน สำหรับการมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ใหม่ของเราและสนับสนุนการเริ่มต้นขายทางเว็บไซต์ของเรา ในเดือนตุลาคมนี้ เราได้รับการสั่งซื้อมากมายทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ เรากำลังปรับปรุงเว็บไซต์ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้สั่งซื้อที่ได้เสนอแนะนำมา นอกจากนี้ จากคำสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้น เราได้กำลังทำงานร่วมกับชุมชนในการหาวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพที่สุด เช่น การสร้างสรรค์หีบห่อสำหรับสบู่

ในเดือนนี้เช่นกันที่เราได้ไปร่วมงานแสดงสินค้า International Business Association of Phuket (IBAP) ซึ่งผลตอบรับออกมาดีมาก ซึ่งรวมไปทั้งการได้ออกอากาศทางสถานี

วิทยุ FM 95

โครงการการจัดการขยะที่ทุ่งคาบ

โครงการการจัดการขยะที่หมู่บ้านทุ่งคาบ ซึ่งวางแผนและดำเนินการโดยคนจากชุมชนและสนับสนุนผ่านเอ็นเอทีอาร์ เพื่อนของเราจากโรตารีคลับเกาะสมุยได้มาเยี่ยมชมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม เพื่อดูความก้าวหน้าของโครงการ และประทับใจไปกับความมีประสิทธิภาพของมัน โรตารีคลับเกาะสมุยได้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่กำลังที่บ้านทุ่งคาบหลังจากเหตุการณ์สึนามิ โดยการสนับสนุนโครงการต่างๆ เช่น การปลูกป่าโกงกาง การซ่อมแซมเรือ การสร้างถังเก็บน้ำ และการให้ทุนการศึกษา ครั้งนี้เป็นที่มาเยี่ยมชมครั้งสุดท้ายที่ทุ่งคาบและเอ็นเอทีอาร์ เนื่องมาจากการให้ทุนสนับสนุนนั้นจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคมนี้ เอ็นเอทีอาร์ต้องขอขอบพระคุณทางโรตารีคลับสำหรับการช่วยเหลือและการเสียสละของพวกเขาที่มีให้แก่หมู่บ้านในพื้นที่



การสาธิตการจัดการขยะที่ทุ่งคาบ

ภาษาอังกฤษ

การสอนภาษาอังกฤษในโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเป็นเวลาหกเดือนได้สิ้นสุดลงในวันที่ 17 ตุลาคมด้วยการสอนในรูปแบบการสนทนาซึ่งรวมทั้งเกมกระดาน “เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ” โดยผู้เรียนจะพูดถึงหัวข้อต่างๆ ซึ่งครอบคลุมเรื่องที่เรียนมาทั้งหมด หลังจากนั้นพวกเขาจะมีเวลาอีกสองอาทิตย์ในการเตรียมตัวสำหรับการทดสอบครั้งสุดท้ายที่ถูกมาออกอย่างดีในการวัดความสามารถในการพูด, ฟัง, อ่าน และเขียน โดยครอบคลุมเนื้อหาเกือบทั้งหมดในการเรียน การทดสอบครั้งสุดท้ายได้มีขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ผู้เรียนเกือบทุกคนผ่านการทดสอบและมีหกคนที่ผ่านอย่างยอดเยี่ยม ประกาศนียบัตรได้แจกพร้อมกับการประกาศนียบัตรอื่นๆ ในพิธีปิดการศึกษาในเดือนกันยายน



ชั้นเรียนภาษาอังกฤษของอาสาสมัครในครั้งสุดท้าย



ชั้นคอมพิวเตอร์ของอาสาสมัคร

ตุลาคมคือเดือนแห่งการสอบสำหรับอาสาสมัครพัฒนาชุมชน นอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้ว อาสาสมัครยังต้องมีการทดสอบทักษะทางคอมพิวเตอร์ที่พวกเขาเรียนในหกเดือนที่ผ่านมา การสอบคอมพิวเตอร์มีทั้งการเขียนตอบและการทดสอบจากการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อความสามารถของพวกเขาในการใช้งาน ซึ่งเน้นไปที่โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ, อีเมล, และการใช้งานอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนทุกคนผ่านการทดสอบและได้รับประกาศนียบัตร

ในเดือนตุลาคมเช่นกันที่ได้เริ่มชั้นเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งเริ่มขึ้นอย่างยากลำบาก อันเนื่องมาจากความสามารถที่แตกต่างกันของผู้เรียนและการขาดเรียนที่เนื่องมาจากเทศกาลรอมฎอน อย่างไรก็ตามชั้นเรียนนี้โดมมีความตั้งใจและความต้องการอย่างสูงในการเรียนรู้และการเรียนได้เป็นอย่างดี

ผู้มาเยือนและอาสาสมัคร

เจสัน เทอร์ซีส ได้มาเริ่มร่วมงานกับเราในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ เพื่อช่วยทั้งในเรื่องการสอนภาษาอังกฤษและกลุ่มหัตถกรรมซึ่งกำลังต้องการผู้ร่วมงาน ภูมิหลังของเจสันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทำให้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการตลาดและการขายของกลุ่มหัตถกรรม และเขาได้มาพร้อมกับวุฒิ TESOL (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง) และประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษมาเกือบหนึ่งปี วิธีการสอนที่มีชีวิตชีวาของเขาไปกันได้ดีกับผู้เรียน



หลังจากการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเอ็นเอทีอาร์ และยืนยันด้วยการมาเยือนด้วยตนเอง เทรเวอร์ คอสตานิช ได้เลือกที่จะทำงานกับเอ็นเอทีอาร์เป็นเวลาสามเดือนสำหรับโครงการการท่องเที่ยวในไทย เขามาจากซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา พร้อมกับวุฒิวิศกรรมโยธา เขาตัดสินใจรวมการผจญภัยที่เขารักและความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อช่วยอันดามันดิศัพแควอรี ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของเอ็นเอทีอาร์ ด้วยวิธีการและรายละเอียดในการทำงานของเขาได้ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายต่อการตลาดของการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจช่วยเหลือพื้นที่บริเวณนี้และร่วมงานกับเอ็นเอทีอาร์ เทรเวอร์คุ้นเคยกับสิ่งที่นำ

ต้นเต็น ด้วยการเคยเป็นผู้สอนการเล่นสกี และได้ใช้เวลาที่ผ่านมาเป็นเวลาหลายเดือนในการท่องเที่ยวเล่นสกีในภาคเหนือของอินเดีย